



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# หน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13927

หน้า: 8(ล่าง)

Col.Inch: 37.08 Ad Value: 46,350

PRValue (x3): 139,050

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: เล่าเรื่องเกษตร: ใครจะมาใครจะไป



## ใครจะมาใครจะไป

ยังไม่อยากรู้ว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกษตรกรคนหน้าเดิม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กับพรรคร่วมรัฐบาล ไปไม่มาให้เสร็จก่อนค่อยประกาศให้สังคมน้อยอย่างเป็นทางการ ไม่อยากฟังข่าวลือ ข่าวโคมลอย ข่าวที่เข่าว่ากันว่าอย่างนั้นอย่างนี้...มันเสียเวลา...

ระหว่างรอรัฐบาลใหม่ รัฐมนตรีใหม่ที่ฟังข่าวของรัฐมนตรีคนเก่าไปเรื่อยๆ ข่าวของรัฐมนตรีเก่าที่พยายามจะแย้งเรื่องที่ข่าวแทรกขึ้นมาอยู่บ้างคือข่าวราคายางที่ขยับขึ้นมาแตะ 60 บาท หรือทะลุ 60 บาท (ราคาส่งออก FOB) ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ฤกษ์ฤา บุญราช ออกมายืนยันว่าเป็นผลมาจากมาตรการส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ โดยเฉพาะโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร คือการให้นำยางสดไปเป็นส่วนผสมทำถนนที่เรียกว่า พาราซอยซีเมนต์ ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ หมู่บ้านละ 1 กิโลเมตร ซึ่งความยาวดังกล่าวจะต้องใช้ยางพารา 1.3 ตัน คาดว่าตามมาตรการนี้จะใช้ยางพาราไม่ต่ำกว่าปีละ 1 ล้านตัน ซึ่งทำให้ปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มสูงขึ้น

อาจจะนับว่าเป็นผลงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ที่มาจากอดีตเบอร์ 1 ของกระทรวงมหาดไทยฝ่ายข้าราชการประจำที่ยังมีบารมีมากพอที่จะขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เป็นกลไกของฝ่ายปกครองมาช่วยขับเคลื่อนมาตรการของกระทรวงเกษตรฯ ได้บ้าง ถ้าราคายางขยับขึ้นมาเสียตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งก็จะดี เพราะจะได้ไม่มีใครเอาไปอ้างเพื่อ

ต่อรองขอเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เพื่อจะเข้ามาแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ....

เมื่อพูดถึงรัฐมนตรี.....อันว่ารัฐมนตรีของกระทรวงเกษตรฯและสหกรณ์ ในอดีตไม่ต้องย้อนไปไกล เอาแค่ช่วงรัฐบาลสมัยที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี..รัฐมนตรีของกระทรวงเกษตรฯจะมี 4 ท่าน รัฐมนตรีว่าการฯ 1 ท่าน และช่วยว่าการอีก 3 ท่าน เพราะงานของกระทรวงเกษตรฯมีหลากหลาย ทั้ง พืช ปศุสัตว์ ประมง ที่ดินทำกิน ชลประทาน สหกรณ์ เมื่อก่อนยังมี ป่าไม้ สะพานปลา ส่งเสริมเลี้ยงโคนม อุตสาหกรรมห้องเย็น อุตสาหกรรมป่าน้ำ และกิจการที่เกี่ยวกับยางพารา

งานมากมาย หลากหลายขนาดนี้ เฉลี่ยให้แต่ละคนดูแล รัฐมนตรี 4 คน ก็ดูจะมีงานเต็มมือ 4 คนจึงไม่มากเกินไป มาในยุคหลังๆ ที่รัฐมนตรีเกษตรฯ ลดลงเหลือ เพียง 3 ท่าน และ 2 ท่าน คือ สมัยรัฐบาล นายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน (สมัยแรก 2534-2535) ซึ่งมี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการฯ และมี ดร.อาชว์ เตาลานนท์ และ โยสิต ปันเปี่ยมรัษฎ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยฯ เรียกว่าทั้งรัฐมนตรีว่าการ และช่วยว่าการ คุณภาพคับแก้วทั้ง 3 ท่าน มีรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร มากันอยู่ 2 เดือน นายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน กลับมาอีกครั้ง รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯเหลือเพียง 2 ท่าน คือ โยสิต ปันเปี่ยมรัษฎ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ และ มีอำพล เสนาณรงค์ เป็นรัฐมนตรีช่วยฯ แต่รัฐบาลชุดนี้มีอายุเพียง 4 เดือน

ชุดรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร สมัยแรก รัฐมนตรีของกระทรวงเกษตรฯ มี 2 ท่าน รัฐมนตรีว่าการฯ ชื่อ ชูชีพ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยฯ ชื่อ นที ขลิบทอง เมื่อน้ำตาลออก ได้แต่งตั้ง ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ เข้ามาแทน สมัยที่ 2 มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ชื่อ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยฯ ชื่อ เวนิน ชิดชอบ เมื่อโยกเวนิน ไปเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ก็ได้แต่งตั้ง อิศร เพียงเกษ มา นั่งแทน

ยุคนี้ เป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างกระทรวงเกษตรฯ ปรับเอาบางหน่วยงานออกไป กรมป่าไม้ และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไป ขึ้นอยู่กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขบวนการอุตสาหกรรมห้องเย็น และพยายามจะจัดตั้ง การยางแห่งประเทศไทย สมัยรัฐบาล พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ มีเพียง 2 ท่าน มี ดร.ธีระ สูตะบุตร เป็นรัฐมนตรีว่าการฯ และ รุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นรัฐมนตรีช่วยฯ หลังจากนั้นเป็นต้นมา สมัยรัฐบาล สมัคร สุนทรเวช และ สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ซึ่งเป็นรัฐบาลช่วงสั้นๆ มีอายุไม่ถึง 1 ปี รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ มี 3 ท่าน ยังไม่ทันตั้งหลักทำงานก็มีอันต้องไปเสียแล้ว

สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รัฐมนตรีของกระทรวงเกษตรฯ มี 2 ท่าน และเป็น 2 ท่านที่ได้มาจากพรรคที่ทำานเป็นหัวหน้าพรรคอยู่ รัฐมนตรีว่าการฯ ธีระ วงศ์สมุทร มาจากพรรคชาติไทยพัฒนา รัฐมนตรีช่วยฯ ชาตชาย พุกยากรณ์ หรือ สุกชัย โพธิ์สุ ก็มาจากพรรคภูมิใจไทย

เมื่อประชาธิปไตย ไม่ได้ดูแลกระทรวงเกษตรฯ มานานนับสิบๆ ปี มาถึงวันนี้อยากเข้ามาดูแลกระทรวงเกษตรฯ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแก้ปัญหาราคาสินค้าตกต่ำ โดยขอเก้าอี้กระทรวงพาณิชย์ มาเป็นกลไกการตลาดด้วย ดูๆ ก็น่าจะได้ แต่พรรคอื่นๆ เขาทำกันมาไม่รู้กี่ปีแล้ว ไม่เห็นสำเร็จสักที ดูทีวี...ประชาธิปไตย จะทำได้

ข้าราชการ 2 กระทรวง...เตรียมตัว..... ผู้ว่า...นะที่น้อง.....

## แวนขยาย





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# ไทยโพสต์

Thal Post  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 850

Section: X-CITE/-

วันที่: ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562

ปีที่: 23 ฉบับที่: 8251

Col.Inch: 46.28 Ad Value: 39,338

หน้า: 5(บน) PRValue (x3): 118,014

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เริ่มแล้ว เกษตรฯ เปิด “ระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด”

## เริ่มแล้ว เกษตรฯ เปิด “ระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด” สำหรับเกษตรกรผู้ประสงค์ใช้ สารเคมี 3 สาร สมัครได้เองทันทีผ่านเว็บไซต์ <http://chem.doae.go.th>

วันนี้ 12 มิ.ย. 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด รับสมัครเกษตรกรที่ต้องใช้ สารจำกัดวัชพืช ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และสารกำจัดศัตรูพืช คลอร์ไพริฟอส เพียงสมัครด้วยตนเองได้ที่ <http://chem.doae.go.th> หรือผ่าน แอปพลิเคชัน FARMBOOK ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ทุกวันตามเวลาราชการ เกษตรกรเลือกวันและวิธีการอบรมได้เองตามความสมัครใจ และเข้าทดสอบตามวันเวลาที่เลือก เกษตรกรที่สอบผ่านจึงจะได้รับสิทธิ์ซื้อสาร

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า หลังจากทีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการจำกัดการใช้สารเคมีเกษตร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส จำนวน 5 ฉบับ ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ตามที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย เห็นชอบให้ดำเนินการตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี โดยจะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศ 180 วัน เป็นต้นไป (20 ตุลาคม 2562

เป็นต้นไป) ประกาศฯ ดังกล่าวกำหนดให้ เกษตรกรผู้ใช้สาร ผู้รับจ้างพ่น จะต้องผ่านการอบรมเพื่อให้สามารถใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยมี 4 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการอบรม ดังนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะอบรมและทดสอบ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล พืชไร่ ไม้ดอก ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย จะอบรมและทดสอบให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา สำนักงานคณะกรรมการ

อ้อยและน้ำตาลทราย จะอบรมและทดสอบให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย โดยกรมวิชาการเกษตรจะทำหน้าที่อบรมเจ้าหน้าที่ของ 3 หน่วยงานเพื่อให้เป็นวิทยากรไปอบรมเกษตรกร และเป็นผู้อบรมให้กับผู้รับจ้างพ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และปลัด อบต.

ด้านนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ดูแลเกษตรกรที่ขึ้น

ทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว และมีพื้นที่ปลูกพืชจริง ซึ่งเกษตรกรที่ปลูกพืช มันสำปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล พืชไร่ ไม้ดอก และมีความประสงค์ใช้สาร ก็ยังสามารถมาขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และเข้าสู่ขั้นตอนของการขึ้นทะเบียน ซึ่งต้องลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงและวาดแปลง ทั้งนี้ คุณสมบัติของเกษตรกรจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย และเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืช นั้นจริงไม่น้อยกว่า 15 - 60 วัน เงื่อนไขตามแต่ละ

เว็บไซต์ <http://elearning.doae.go.th> มีทั้งหมด 9 ตอน ใช้เวลาประมาณ 60 นาที หรือ ท่านใดที่ประสงค์จะทดสอบเลย เนื่องจากมีความรู้เพียงพอแล้ว สามารถเลือก ช่องทางที่ 3

สมัครเข้ารับการทดสอบ ได้เลย จากเว็บไซต์ดังกล่าว โดยต้องเลือกสถานที่สอบ วันที่และช่วงเวลาที่ต้องการสอบได้ตามความสมัครใจ ทั้งนี้ สำหรับการทดสอบ



### ชนิดพืช

สำหรับการสมัครขอรับสิทธิ์ซื้อ 3 สาร เกษตรกรสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ที่ “ระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด” <http://chem.doae.go.th> หรือ แอปพลิเคชัน “FARMBOOK” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS ได้ทันที สำหรับท่านที่ยังไม่สะดวกให้ไปติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งใกล้บ้านท่าน โดยสามารถเลือกช่องทางเรียนรู้ได้ 3 ช่องทาง คือ ช่องทางแรก เข้ารับการอบรมโดยวิทยากร ครู ช ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ช่องทางที่ 2 เรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning โดยเรียนจาก

จะเริ่มตั้งแต่ 1 ก.ค. 62 เป็นต้นไป กรณีไม่ผ่านการทดสอบ สามารถเลือกสอบได้อีก 1 รอบ หากยังไม่ผ่าน เกษตรกรจะต้องสมัครเข้าไปเลือกการทดสอบอีกครั้งในระบบ







การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**มติชน**  
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

**Section:** First Section/สังคม

**วันที่:** ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562

**ปีที่:** 42

**ฉบับที่:** 15069

**หน้า:** 4(ล่างซ้าย)

**Col.Inch:** 29.94 **Ad Value:** 32,934

**PRValue (x3):** 98,802

**ศิลปิน:** ชาว-ดำ

**หัวข้อข่าว:** ระดมทีมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน การดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

## ระดมทีมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน

### การดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

กรมส่งเสริมการเกษตร เรียกประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน การดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1/2562 พร้อมวางแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อกำหนดทิศทางขับเคลื่อนแปลงใหญ่หลังปีที่ 3 จะดูแลขับเคลื่อนต่อไป พร้อมลุยส่งเสริมตัวเข้มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการใหม่ให้มีความเข้มแข็งยึดหลักตลาดนำการผลิต

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งปัจจุบันมีสินค้าเกษตรแปลงใหญ่กว่า 70 ชนิด มีจำนวนแปลงใหญ่ 5,521 แปลง พื้นที่รวม 5,581,317 ไร่ เกษตรกรร่วมโครงการฯ 337,570 ราย มีการจัดชั้นคุณภาพของแปลงใหญ่แบ่งเป็นเกรด A, B และ C และมีคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ร่วมกับภาครัฐขับเคลื่อนการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่ผ่านมตลอดระยะเวลา 3 ปี การดำเนินงานในโครงการดังกล่าวนี้มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตามลำดับทุกแปลงเป็นรูปธรรม เกษตรกรรู้ว่าจะตลาดต้องการสินค้าประเภทไหน คุณภาพเป็นอย่างไร ก็จะผลิตตามที่ตลาดต้องการ เกษตรกรรู้จักการใช้ข้อมูลนำวิเคราะห์และวางแผนการผลิตร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักการของการตลาดนำการผลิต

โดยการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้แทนซึ่งเป็นคณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันการเงิน

สำหรับเกษตรกรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อพิจารณาวางแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ในปี 2563 ในส่วนของ การดูแลแปลงใหญ่ที่ครบ 3 ปีแล้วจะดำเนินงานไปในทิศทางใดต่อไป โดยมติดูที่ประชุมได้เห็นสมควรว่าแปลงใหญ่ที่มีการดำเนินงานครบตามวาระที่กรมฯ จะดูแลและผลักดันในด้านต่างๆ กรมฯ ยังคงจะคอยเป็นที่เลี้ยงต่อไป และจะเน้นให้ผู้จัดการแปลงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักให้ได้ ส่วนกรมฯ จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและเชื่อมโยงในด้านอื่น ๆ อาทิ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด รวมถึงด้านการรับรองผลผลิตด้วยตราสัญลักษณ์ในการรับรองคุณภาพสินค้าของแปลงใหญ่และ ศพก. ที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยการระบุชื่อแปลงใหญ่ หรือ ศพก. พร้อมทั้งตั้งไว้ภายใต้ตราสัญลักษณ์

พร้อมกันนั้นกรมฯ จะต้องดำเนินงานในส่วนของการแปลงใหญ่ที่ได้ก่อตั้งขึ้นยังไม่ครบ 3 ปี ให้มีความเข้มแข็งต่อไป โดยมุ่งเน้นขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ทั้งระบบที่มีความแตกต่างกันในเชิงรุก ใช้ระบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ไปยังระดับกระทรวง และการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้กำหนดให้มีการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2562 แบ่งเป็นแปลงใหญ่ดีเด่นอันดับ 1-3 และรางวัลชมเชย รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล เพื่อคัดเลือกให้เป็นต้นแบบแปลงใหญ่ที่สามารถขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น ๆ และเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นจะพัฒนาตนเองและอาชีพเกษตรกรกรมฯ ให้คงอยู่อย่างมั่นคงต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ  
กรอบบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)  
Circulation: 800,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 15 มิถุนายน 2562

ปีที่: 70 ฉบับที่: 22425

Col.Inch: 9.95 Ad Value: 10,945

หัวข้อข่าว: ประกวดผลิตภัณฑ์ยางพารา

หน้า: 14(ขวา)

PRValue (x3): 32,835

คลิป: ชาว-ดำ

## ประกวดผลิตภัณฑ์ยางพารา

นายปราโมช หอมเอี่ยม ผอ.การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคเหนือ จัดการประกวดผลิตภัณฑ์ยางพารา และไม้ยางพารา ที่ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทย จ.แพร่ ต.น้ำชำ อ.เมืองแพร่ ผลการประกวดผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา ประเภทเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราสร้างสรรค์ ชนะเลิศ ได้แก่ งานปั้นกิ่งรูปนูนมังกรคู่ของนายพุทธรัชต์ อุดรศรี ชาวอ.ร้องกวาง จ.แพร่ และเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ลำโพงจากไม้ยางพารา ของนายปารีย์ ปราศจากศัตรู กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ตลับไม้ยางพาราเพนต์ลายพู่กัน ของ น.ส.บุษบา ปรานโคภิชู จ.ลำพูน และการประกวดหมอนยางพาราพื้นถิ่น Local Premium ชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานสานสัมพันธ์ ของนายธรรมรัตน์ จัดเสื่อ จ.กำแพงเพชร และเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าประกวดระดับประเทศต่อไป.





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ไทยรัฐ**  
กรอบบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)  
Circulation: 800,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 15 มิถุนายน 2562

ปีที่: 70 ฉบับที่: 22425

หน้า: 14(บน)

Col.Inch: 14.39 Ad Value: 15,829

PRValue (x3): 47,487

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ลงนามวิจัยพัฒนายางพาราอีสาน

## ลงนามวิจัยพัฒนายางพาราอีสาน

นายธวัชชัย ศรีทอง รอง ผวจ.บึงกาฬ ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการพัฒนาการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านยางพารา โดยวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กับ 28 องค์กร ทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐ เอกชน ตลอดจนเครือข่ายภาคเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา โดยมีนายอำนาจ ปะติเส อติต รมช.กระทรวงเกษตรฯ ในฐานะที่ปรึกษา สภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) พร้อมทั้งเกษตรกรชาวสวนยาง ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหายางพารา และยกระดับราคายางในพื้นที่ทั้งในด้านการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปอย่างครบวงจรผ่านกลไกในการวิจัย การทดสอบ และการสร้างมาตรฐาน รวมทั้งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับมูลค่ายางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยดำเนินการวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้เกิดเป็นศูนย์การพัฒนานวัตกรรมยางแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการให้บริการเรื่องยางแบบเบ็ดเสร็จ จะมีการจัดประชุมวิชาการ การจัดฝึกอบรม และมีการสร้างเครือข่าย ยางนำไปสู่การทำวิสาหกิจชุมชนในการแปรรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์ของทุกภูมิภาคทั่วประเทศต่อไป.



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 06:29

Site Value: 40,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 120,000

หัวข้อข่าว: กยท.รุกตลาดยางพาราภาคใต้ เร่งพัฒนาธุรกิจร่วมกับสถาบันเกษตรกรฯ  
หวังร่วมพัฒนายางพาราทั้งระบบอย่างมี...



# ThaiPR.NET

Thailand Press Release ข่าวประชาสัมพันธ์

## กยท.รุกตลาดยางพาราภาคใต้ เร่งพัฒนา ธุรกิจร่วมกับสถาบันเกษตรกรฯ หวัง ร่วมพัฒนายางพาราทั้งระบบอย่างมีเสถียรภาพ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤษภาคม 13 มิถุนายน 2562 14:32:24 u.



ดูรูปทั้งหมด

กรุงเทพฯ--13 มิ.ย.--การยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดประชุมสัมมนาการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ ฟอรัจูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมทำธุรกิจร่วมกันระหว่าง กยท. กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อขับเคลื่อนตลาดยางพาราในประเทศให้เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ

นายเยี่ยม ฉวโรฤทธิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประชุมสัมมนาในพื้นที่เขตภาคใต้ครั้งนี้ เป้าหมายหลักคือการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการดำเนินธุรกิจระหว่าง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กับเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อร่วมกันพัฒนาและให้องค์ความรู้เรื่องการจัดทำแผนธุรกิจ ในเบื้องต้น กยท.จังหวัด กยท.สาขา จะทำการสำรวจปริมาณผลผลิตยางในพื้นที่ว่ามียางประเภทใด ปริมาณเท่าไร โกดังที่มีอยู่มีความพร้อมในการจัดเก็บสินค้าหรือไม่ เพื่อ





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 06:29

Site Value: 40,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 120,000

หัวข้อข่าว: กยท.รุดตลาดยางพาราภาคใต้ เร่งพัฒนาธุรกิจร่วมกับสถาบันเกษตรกรฯ  
หวังร่วมพัฒนาขายพาราทั้งระบบอย่างมี...

เตรียมการหากมีความจำเป็นต้องจัดเก็บยางที่ออกมาในช่วงฤดูฝนเพื่อขายในช่วงฤดูแล้งต่อไป จากนั้นจะนำปริมาณผลผลิตที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการตลาด กยท.ในพื้นที่จะทำหน้าที่ประสานงานกับโรงงานเอกชนเพื่อตกลงราคา และทำสัญญาการซื้อขายยาง สถาบันเกษตรกรทุกแห่งที่เข้าร่วมจะต้องผลิตยางที่มีคุณภาพดีภายใต้มาตรฐานที่ยอมรับ เช่น GAP GMP มีปริมาณเพียงพอที่จะป้อนเข้าสู่โรงงาน และโรงงานที่รับซื้อจะต้องซื้อยางในราคาที่เป็นธรรมต่อเกษตรกรตามที่ตกลงกันไว้เช่นกัน ซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการรักษาเสถียรภาพราคายางภายในประเทศ

รักษาการ ผู้ว่าการ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่าง กยท. และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ จับมือกันในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ ตั้งแต่การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต การตั้งราคาขายจากต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งต้องเป็นที่ยอมรับร่วมกัน การจัดการคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการปลูกยางในพื้นที่เหมาะสม การพัฒนาพันธุ์ยางที่ดีเหมาะกับพื้นที่ปลูกเพื่อให้ได้ยางที่มีคุณภาพ รวมถึงการจัดการสวนยางที่ดี หากทำได้เช่นนี้จะสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้

"ในส่วนของการดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคายาง หากมีความจำเป็นเมื่อราคายางตกต่ำหน่วยธุรกิจ กยท. (BU) จะเข้าประมูลยางตลาดกลางยางพาราในราคาขึ้นตลาด เมื่อประมูลแล้วจะนำยางออกขายสู่ตลาดในปริมาณที่ตลาดต้องการ"

"สิ่งสำคัญที่นอกเหนือจากเรื่องการพัฒนาธุรกิจ คือการพัฒนาการศึกษาของลูกหลานเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งเป็นแนวคิดที่ กยท. จะผลักดันให้เกิดขึ้นต่อไป เพราะคนที่มีความสามารถจะต้องผ่านการเรียนรู้ พัฒนาทางความคิดในเชิงสร้างสรรค์ การสนับสนุนการศึกษาให้กับลูกหลานเกษตรกรชาวสวนยางเป็นส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาวงการยางพาราไทยในอนาคต นอกจากนี้ การค้นคว้าวิจัยเชิงพาณิชย์ในเรื่องนวัตกรรมยางพาราเป็นอีกทางหนึ่ง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และเอกชนนำไปใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้นำไปสู่ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจต่อไป" นายเยี่ยม กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการจำหน่ายผลผลิตยางพารา ผ่านตลาดยางพาราของ กยท. หรือจำหน่ายตรงให้กับโรงงานรับซื้อของ กยท. ระหว่าง กยท. และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 7 แห่ง ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง จำกัด ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี จำกัด ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด วิสาหกิจชุมชนยางแผ่นรมควัน/อัดก้อน กยท.จ.สงขลา ชุมนุมสหกรณ์การยางกระบี่ จำกัด ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด เพื่อให้ กยท. กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในภาคใต้ร่วมมือทำงานกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการผลิตยางที่มีคุณภาพต้นทุนต่ำ และการร่วมมือที่จะนำไปสู่การสร้างอำนาจต่อรองด้านราคาต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ThaiPR <http://www.ThaiPR.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 06:33

Site Value: 30,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 90,000

หัวข้อข่าว: กยท.รุดตลาดยางพาราภาคใต้ เร่งพัฒนาธุรกิจร่วมกับสถาบันเกษตรกรฯ  
หวังร่วมพัฒนายางพาราทั้งระบบอย่างมี...

# ThaiPR.NET

Thailand Press Release ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินข่าว

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

PR Scoop



ธุรกิจ เศรษฐกิจ/การเงิน ทวีไป ไอที อสังหาฯ ยานยนต์ พลังงาน โลจิสติกส์ มั่นคง ทองเที่ยว ไลฟ์สไตล์

## กยท.รุดตลาดยางพาราภาคใต้ เร่งพัฒนาธุรกิจร่วมกับสถาบันเกษตรกรฯ หวังร่วมพัฒนา ยางพาราทั้งระบบอย่างมีเสถียรภาพ

การยางแห่งประเทศไทย — 13 มิถุนายน 2019 14:32



การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดประชุมสัมมนา การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ พอร์จูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมทำธุรกิจร่วมกันระหว่าง กยท. กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อขับเคลื่อนตลาดยางพาราในประเทศให้เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประชุมสัมมนาในพื้นที่เขตภาคใต้ครั้งนี้ เป้าหมายหลักคือการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการดำเนินธุรกิจระหว่าง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กับเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อร่วมกันพัฒนาและให้องค์ความรู้เรื่องการจัดทำแผนธุรกิจ ในเบื้องต้น กยท.จังหวัด กยท.สาขา จะทำการสำรวจปริมาณผลผลิตยางในพื้นที่ว่ามียางประเภทใด ปริมาณเท่าไร ใกต้งที่มีอยู่มีความพร้อมในการจัดเก็บสินค้าหรือไม่ เพื่อเตรียมการหากมีความจำเป็นต้องจัดเก็บยางที่ออกมาในช่วงฤดูฝนเพื่อขายในช่วงฤดู

แล้งต่อไป จากนั้นจะนำปริมาณผลผลิตที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการตลาด กยท.ในพื้นที่จะทำหน้าที่ประสานงานกับโรงงานเอกชนเพื่อลดกลางราคา และทำสัญญาการซื้อขายยาง สถาบันเกษตรกรทุกแห่งที่เข้าร่วมจะต้องผลิตยางที่มีคุณภาพดีภายใต้มาตรฐานที่ยอมรับ เช่น GAP GMP มีปริมาณเพียงพอที่จะป้อนเข้าสู่โรงงาน และโรงงานที่รับซื้อจะต้องซื้อยางในราคาที่เป็นธรรมต่อเกษตรกรตามที่ตกลงกันไว้เช่นกัน ซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการรักษาเสถียรภาพราคาภายในประเทศ รักษาการฯ ผู้ว่าการ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่าง กยท. และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ จับมือกันในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ ตั้งแต่การบริหารจัดการต้นทุนการผลิตยาง การตั้งราคาขายจากต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งต้องเป็นที่ยอมรับร่วมกัน การจัดการคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการปลูกยางในพื้นที่เหมาะสม การพัฒนาพันธุ์ยางที่ดีเหมาะกับพื้นที่ปลูกเพื่อให้ได้ยางที่มีคุณภาพ รวมถึงการจัดการสวนยางที่ดี หากทำได้เช่นนี้จะสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้

"ในส่วนของ การดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคา หากมีความจำเป็นเมื่อราคาขายตกต่ำหน่วยธุรกิจ กยท. (BU) จะเข้าประมูลยางตลาดกลางยางพาราในราคาขั้นต่ำตลาด เมื่อประมูลแล้วจะนำยางออกขายสู่ตลาดในปริมาณที่ตลาดต้องการ"

"สิ่งสำคัญที่นอกเหนือจากเรื่องการพัฒนาธุรกิจ คือการพัฒนาการศึกษาของลูกหลานเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งเป็นแนวคิดที่ กยท. จะผลักดันให้เกิดขึ้นต่อไป เพราะคนที่มีความสามารถจะต้องผ่านการเรียนรู้ พัฒนาทางความคิดในเชิงสร้างสรรค์ การสนับสนุนการศึกษาให้กับลูกหลานเกษตรกรชาวสวนยางเป็นส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาวงการยางพาราไทย





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ThaiPR <http://www.ThaiPR.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 06:33

Site Value: 30,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 90,000

หัวข้อข่าว: กยท.รुकตลาดยางพาราภาคใต้ เร่งพัฒนาธุรกิจร่วมกับสถาบันเกษตรกรฯ  
หวังร่วมพัฒนายางพาราทั้งระบบอย่างมี...

ในอนาคต นอกจากนี้ การค้นคว้าวิจัยเชิงพาณิชย์ในเรื่องนวัตกรรมยางพาราเป็นอีกทางหนึ่ง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และเอกชนนำไปใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้นำไปสู่ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจต่อไป" นายเยี่ยม กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการจำหน่ายผลผลิตยางพารา ผ่านตลาดยางพาราของ กยท. หรือจำหน่ายตรงให้กับโรงงานรับซื้อของ กยท. ระหว่าง กยท. และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 7 แห่ง ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง จำกัด ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี จำกัด ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด วิทยาลัยชุมชนยางแผ่นรมควัน/อัดก้อน กยท.จ.สงขลา ชุมนุมสหกรณ์การยางกระบี่ จำกัด ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด เพื่อให้ กยท. กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในภาคใต้ร่วมมือทำงานกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการผลิตยางที่มีคุณภาพต้นทุนต่ำ และการร่วมมือที่จะนำไปสู่การสร้างอำนาจต่อรองด้านราคาต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

newswit <http://www.newswit.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 06:39

Site Value: 30,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 90,000

หัวข้อข่าว: กยท.รุกตลาดยางพาราภาคใต้ เร่งพัฒนาธุรกิจร่วมกับสถาบันเกษตรกรฯ  
หวังร่วมพัฒนายางพาราทั้งระบบอย่างมี...

newswit.com ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บล็อก

ทั่วไป สินค้า บ้านเทิง ไอที หุ่น โลฟิสสไตล์ สื่อสาร พลังงาน บ้าน/คอนโด ยานยนต์ สุขภาพ

## กยท.รุกตลาดยางพาราภาคใต้ เร่งพัฒนาธุรกิจร่วมกับสถาบันเกษตรกรฯ หวังร่วมพัฒนายางพาราทั้งระบบอย่างมีเสถียรภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๘:๓๒ น.



กรุงเทพฯ--13 มิ.ย.--การยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดประชุมสัมมนาการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ ฟอรัจูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมทำธุรกิจร่วมกันระหว่าง กยท. กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อขับเคลื่อนตลาดยางพาราในประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ

นายเยี่ยม ภาวะโรฤทธิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประชุมสัมมนาในพื้นที่เขตภาคใต้ครั้งนี้ เป้าหมายหลักคือการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการดำเนินธุรกิจระหว่าง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กับเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อร่วมกันพัฒนาและให้องค์ความรู้เรื่องการจัดทำแผนธุรกิจ ในเบื้องต้น





หัวข้อข่าว: กยท.รุดตลาดยางพาราภาคใต้ เร่งพัฒนาธุรกิจร่วมกับสถาบันเกษตรกรฯ  
หวังร่วมพัฒนายางพาราทั้งระบบอย่างมี...

กยท.จังหวัด กยท.สาขา จะทำการสำรวจปริมาณ  
ผลผลิตยางในพื้นที่ว่ามียางประเภทใด ปริมาณเท่าไร  
โกดังที่มีอยู่มีความพร้อมในการจัดเก็บสินค้าหรือไม่  
เพื่อเตรียมการหากมีความจำเป็นต้องจัดเก็บยางที่ออก  
มาในช่วงฤดูฝนเพื่อขายในช่วงฤดูแล้งต่อไป จากนั้นจะ  
นำปริมาณผลผลิตที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการ  
ตลาด กยท.ในพื้นที่จะทำหน้าที่ประสานงานกับ

โรงงานเอกชนเพื่อตกลงราคา และทำสัญญาการซื้อขายยาง สถาบันเกษตรกรทุกแห่งที่เข้าร่วมจะต้องผลิตยาง  
ที่มีคุณภาพดีภายใต้มาตรฐานที่ยอมรับ เช่น GAP GMP มีปริมาณเพียงพอที่จะป้อนเข้าสู่โรงงาน และโรงงาน  
ที่รับซื้อจะต้องซื้อยางในราคาที่ เป็นธรรมต่อเกษตรกรตามที่ตกลงกันไว้เช่นกัน ซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการ  
รักษาเสถียรภาพราคาอย่างภายในประเทศ

รักษาการฯ ผู้ว่าการ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่าง กยท. และสถาบันเกษตรกรชาวสวน  
ยางทั่วประเทศ จับมือกันในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ ตั้งแต่การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต  
ยาง การตั้งราคาขายจากต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งต้องเป็นที่ยอมรับร่วมกัน การจัดการคุณภาพผลผลิตให้ได้  
มาตรฐาน ส่งเสริมการปลูกยางในพื้นที่เหมาะสม การพัฒนาพันธุ์ยางที่ดีเหมาะกับพื้นที่ปลูกเพื่อให้ได้ยางที่  
มีคุณภาพ รวมถึงการจัดการสวนยางที่ดี หากทำได้เช่นนี้จะสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้

"ในส่วนของ การดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาอย่าง หากมีความจำเป็นเมื่อราคายางตกต่ำหน่วย  
ธุรกิจ กยท. (BU) จะเข้าประมูลยางตลาดกลางยางพาราในราคาซีน้ำตลาด เมื่อประมูลแล้วจะนำยางออกขาย  
สู่ตลาดในปริมาณที่ตลาดต้องการ"

"สิ่งสำคัญที่นอกเหนือจากเรื่องการพัฒนาธุรกิจ คือการพัฒนาการศึกษาของลูกหลานเกษตรกรชาวสวน  
ยาง ซึ่งเป็นแนวคิดที่ กยท. จะผลักดันให้เกิดขึ้นต่อไป เพราะคนที่มีความสามารถจะต้องผ่านการเรียนรู้  
พัฒนาทางความคิดในเชิงสร้างสรรค์ การสนับสนุนการศึกษาให้กับลูกหลานเกษตรกรชาวสวนยางเป็น  
ส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาวงการยางพาราไทยในอนาคต นอกจากนี้ การค้นคว้าวิจัยเชิงพาณิชย์ในเรื่อง  
นวัตกรรมยางพาราเป็นอีกทางหนึ่ง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และเอกชนนำ  
ไปใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้นำไปสู่ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจต่อไป" นายเยี่ยม กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการจำหน่ายผลผลิตยางพารา ผ่านตลาดยางพาราของ กยท.  
หรือจำหน่ายตรงให้กับโรงงานรับซื้อของ กยท. ระหว่าง กยท. และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 7 แห่ง  
ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง จำกัด ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี  
จำกัด ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด วิสาหกิจชุมชนยางแผ่น  
รมควัน/อัดก้อน กยท.จ.สงขลา ชุมนุมสหกรณ์การยางกระบี่ จำกัด ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัด  
นครศรีธรรมราช จำกัด เพื่อให้ กยท. กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในภาคใต้ร่วมมือทำงานกันอย่างใกล้ชิด  
ชิดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการผลิตยางที่มีคุณภาพต้นทุนต่ำ และการร่วมมือที่จะนำไปสู่การสร้างอำนาจต่อรอง  
ด้านราคาต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

newswit <http://www.newswit.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 06:39

Site Value: 30,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 90,000

หัวข้อข่าว: กยท.รुकตลาดยางพาราภาคใต้ เร่งพัฒนาธุรกิจร่วมกับสถาบันเกษตรกรฯ  
หวังร่วมพัฒนายางพาราทั้งระบบอย่างมี...







การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

thailand press release news <http://www.thailand4.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 06:43

Site Value: 10,000

PRValue (x3): 30,000

หัวข้อข่าว: กยท.รुकตลาตยวงพารากาคไต้ รุ่งพฒนาฐรูกิจร่วมกับสทาบันเกษตรกรฯ หวังร่วมพฒนายวงพาราทั้งระบบอยางมีเสถียรภาพ  
หวังร่วมพฒนายวงพาราทั้งระบบอยางมี...

thailand press release news

General Business Entertainment IT Stcoks Lifestyle Telecom Energy Properties

## กยท.รुकตลาตยวงพารากาคไต้ รุ่งพฒนาฐรูกิจร่วมกับสทาบันเกษตรกรฯ หวังร่วมพฒนายวงพาราทั้งระบบอยางมีเสถียรภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday June 13, 2019 14:32



กรุงเทพฯ--13 มิ.ย.--การยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดประชุมสัมมนาการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ ฟอรัจัน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมทำธุรกิจร่วมกันระหว่าง กยท. กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อขับเคลื่อนตลาดยางพาราในประเทศให้เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประชุมสัมมนาในพื้นที่เขตภาคใต้ครั้งนี้ เป้าหมายหลักคือการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการดำเนินธุรกิจระหว่าง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กับเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อร่วมกันพัฒนาและให้องค์ความรู้เรื่องการจัดทำแผนธุรกิจ ในเบื้องต้น กยท. จังหวัด กยท.สาขา จะทำการสำรวจปริมาณผลผลิตยางในพื้นที่ว่ามียางประเภทใด ปริมาณเท่าไร โกดังที่มีอยู่มีความพร้อมในการจัดเก็บสินค้าหรือไม่ เพื่อเตรียมการหากมีความจำเป็นต้องจัดเก็บยางที่ออกมาในช่วงฤดูฝนเพื่อขายในช่วงฤดูแล้งต่อไป จากนั้นจะนำปริมาณผลผลิตที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการตลาด กยท. ในพื้นที่จะทำหน้าที่ประสานงานกับโรงงานเอกชน เพื่อตกลงราคา และทำสัญญาการซื้อขายยาง สถาบันเกษตรกรทุกแห่งที่เข้าร่วมจะต้องผลิตยางที่มีคุณภาพดีภายใต้มาตรฐานที่ยอมรับ เช่น GAP GMP มีปริมาณเพียงพอที่จะป้อนเข้าสู่โรงงาน และโรงงานที่รับซื้อจะต้องซื้อยางในราคาที่เป็นธรรมต่อเกษตรกรตามที่ตกลงกันไว้เช่นกัน ซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการรักษาเสถียรภาพราคายางภายในประเทศ





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

หัวข้อข่าว: กยท.รुकตลาดยางพาราภาคใต้ เร่งพัฒนาธุรกิจร่วมกับสถาบันเกษตรกรฯ  
หวังร่วมพัฒนายางพาราทั้งระบบอย่างมี...

รักษาการ ผู้ว่าการ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่าง กยท. และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ จับมือกันในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ ตั้งแต่การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต การตั้งราคาขายจากต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งต้องเป็นที่ยอมรับร่วมกัน การจัดการคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการปลูกยางในพื้นที่เหมาะสม การพัฒนาพันธุ์ยางที่ดีเหมาะกับพื้นที่ปลูกเพื่อให้ได้ยางที่มีคุณภาพ รวมถึงการจัดการสวนยางที่ดี หากทำได้เช่นนี้จะสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้

"ในส่วนของการดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาขาย หากมีความจำเป็นเมื่อราคาขายตกต่ำหน่วยธุรกิจ กยท. (BU) จะเข้าประมุขยงตลาดกลางยางพาราในราคาขั้นต่ำตลาด เมื่อประมุขแล้วจะนำยางออกขายสู่ตลาดในปริมาณที่ตลาดต้องการ"

"สิ่งสำคัญที่นอกเหนือจากเรื่องการพัฒนาธุรกิจ คือการพัฒนาการศึกษาของลูกหลานเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งเป็นแนวคิดที่ กยท. จะผลักดันให้เกิดขึ้นต่อไป เพราะคนที่มีความสามารถจะต้องผ่านการเรียนรู้ พัฒนาทางความคิดในเชิงสร้างสรรค์ การสนับสนุนการศึกษาให้กับลูกหลานเกษตรกรชาวสวนยางเป็นส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาวงการยางพาราไทยในอนาคต นอกจากนี้ การค้นคว้าวิจัยเชิงพาณิชย์ในเรื่องนวัตกรรมยางพาราเป็นอีกทางหนึ่ง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และเอกชนนำไปใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้นำไปสู่ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจต่อไป" นายเยี่ยม กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการจำหน่ายผลผลิตยางพารา ผ่านตลาดยางพาราของ กยท. หรือจำหน่ายตรงให้กับโรงงานรับซื้อของ กยท. ระหว่าง กยท. และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 7 แห่ง ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง จำกัด ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี จำกัด ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด วิทยาลัยชุมชนยางแผ่นรมควัน/อัดก้อน กยท.จ.สงขลา ชุมนุมสหกรณ์ไกรยางกระษัตรี จำกัด ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด เพื่อให้ กยท. กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในภาคใต้ร่วมมือทำงานกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการผลิตยางที่มีคุณภาพต้นทุนต่ำ และการร่วมมือที่จะนำไปสู่การสร้างอำนาจต่อรองด้านราคาต่อไป







การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติธุรกิจ <http://www.prachachat.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 06:50

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: กยท.รุกตลาดยางพาราภาคใต้ MOU ผนึก 7 สหกรณ์ ขยายทางตรงสู่โรงงาน กยท. ขับเคลื่อนธุรกิจร่วมกยท.-สถาบัน...

# ประชาชาติธุรกิจ

WWW.PRACHACHAT.NET ออนไลน์

หน้าแรก | หุ่น-การเมือง | เศรษฐกิจ | เกาะกระแสโลก | นวัตกรรม | การตลาด | บอเดอร์ริง | ไอซีที | ท่องเที่ยว

## กยท.รุกตลาดยางพาราภาคใต้ MOU ผนึก 7 สหกรณ์ ขยายทางตรงสู่โรงงาน กยท. ขับเคลื่อนธุรกิจร่วมกยท.-สถาบันเกษตรกร

วันที่ 13 June 2019 - 14:32 น.





นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า กยท. จัดประชุมสัมมนาการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ ฟอรัจัน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม เตรียมความพร้อมทำธุรกิจร่วมกันระหว่าง กยท. กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อขับเคลื่อนตลาดยางพาราในประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

“การประชุมสัมมนาในพื้นที่เขตภาคใต้ครั้งนี้ เป้าหมายหลักคือการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการดำเนินงาน กยท. กับเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อร่วมกันพัฒนาและให้องค์ความรู้เรื่องการจัดทำแผนธุรกิจ”

ในเบื้องต้น กยท. จังหวัด กยท. สาขา จะทำการสำรวจปริมาณผลผลิตยางในพื้นที่ว่ามียางประเภทใด ปริมาณเท่าไร โกดังที่มีอยู่มีความพร้อมในการจัดเก็บสินค้าหรือไม่ เพื่อเตรียมการหากมีความจำเป็นต้องจัดเก็บยางที่ออกมาในช่วงฤดูฝนเพื่อขายในช่วงฤดูแล้งต่อไป จากนั้นจะนำปริมาณผลผลิตที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการตลาด

ทั้งนี้ กยท. ในพื้นที่จะทำหน้าที่ประสานงานกับโรงงานเอกชนเพื่อตกลงราคา และทำสัญญาการซื้อขายยางสถาบันเกษตรกรทุกแห่งที่เข้าร่วมจะต้องผลิตยางที่มีคุณภาพดีภายใต้มาตรฐานที่ยอมรับ เช่น GAP GMP มีปริมาณเพียงพอที่จะป้อนเข้าสู่โรงงาน และโรงงานที่รับซื้อจะต้องซื้อยางในราคาที่เป็นธรรมต่อเกษตรกรตามที่ตกลงกันไว้เช่นกัน ซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการรักษาเสถียรภาพราคายางภายในประเทศ

รักษาการฯ ผู้ว่าการ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่าง กยท. และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ จับมือกันในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ ตั้งแต่การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต การตั้งราคาขายจากต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งต้องเป็นที่ยอมรับร่วมกัน การจัดการคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการปลูกยางในพื้นที่เหมาะสม การพัฒนาพันธุ์ยางที่ดีเหมาะสมกับพื้นที่ปลูกเพื่อให้ได้ยางที่มีคุณภาพ รวมถึงการจัดการสวนยางที่ดี หากทำได้เช่นนี้จะสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้

“ในส่วนของการดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคายาง หากมีความจำเป็นเมื่อราคายางตกต่ำหน่วยธุรกิจ กยท. (BU) จะเข้าประมูลยางตลาดกลางยางพาราในราคาขั้นต่ำตลาด เมื่อประมูลแล้วจะนำยางออกขายสู่ตลาดในปริมาณที่ตลาดต้องการ”

“สิ่งสำคัญที่นอกเหนือจากเรื่องการพัฒนาธุรกิจ คือการพัฒนาการศึกษาของลูกหลานเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งเป็นแนวคิดที่ กยท. จะผลักดันให้เกิดขึ้นต่อไป เพราะคนที่มีความสามารถจะต้องผ่านการเรียนรู้ พัฒนาทางความคิดในเชิงสร้างสรรค์ การสนับสนุนการศึกษาให้กับลูกหลานเกษตรกรชาวสวนยางเป็นส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาวงการยางพาราไทยในอนาคต”





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติธุรกิจ <http://www.prachachat.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 06:50

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: กยท.รुकตลาตยางพาราภาคใต้ MOU ผนีก 7 สหกรณ ขายยงตรงสู่รอกงาน กยท. ซับเคลือนธุรกิจร่วมกยท.-  
สถาบัน...



นอกจากนี้ การค้นคว้าวิจัยเชิงพาณิชย์ในเรื่องนวัตกรรมยางพาราเป็นอีกทางหนึ่ง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และเอกชนนำไปใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้นำไปสู่ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจต่อไป

ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการจำหน่ายผลผลิตยางพารา ผ่านตลาดยางพาราของ กยท. หรือจำหน่ายตรงให้กับโรงงานรับซื้อของ กยท. ระหว่าง กยท. และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 7 แห่ง ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง จำกัด ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี จำกัด ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด วิสาหกิจชุมชนยางแผ่นรมควัน/อัดก้อน กยท.จ.สงขลา ชุมนุมสหกรณ์การยางกระบี่ จำกัด ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด เพื่อให้ กยท. กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในภาคใต้ร่วมมือทำงานกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการผลิตยางที่มีคุณภาพต้นทุนต่ำ และการร่วมมือที่จะนำไปสู่การสร้างอำนาจต่อรองด้านราคาต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ <http://www.siamrath.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 06:54

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: รุกตลาดยางภาคใต้ จับมือสถาบันเกษตรกรฯ เร่งพัฒนาธุรกิจทั้งระบบ

วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

สยามรัฐ  
Siam Rath  
Daily News and Opinion

หน้าหนึ่ง ราชสำนัก การเมือง ต่างประเทศ อาชญากรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การศึกษา

# รุกตลาดยางภาคใต้ จับมือสถาบันเกษตรกรฯ เร่งพัฒนาธุรกิจทั้งระบบ



การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดประชุมสัมมนาการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อเตรียมความพร้อมทำธุรกิจร่วมกันระหว่าง กยท. กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เดินหน้าขับเคลื่อนตลาดยางพาราในประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ ฟอรัจูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช





นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประชุมสัมมนาในพื้นที่เขตภาคใต้ครั้งนี้ เป้าหมายหลักคือการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการดำเนินธุรกิจระหว่าง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กับเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อร่วมกันพัฒนาและให้องค์ความรู้เรื่องการจัดทำแผนธุรกิจ ในเบื้องต้น กยท. จังหวัด กยท.สาขา จะทำการสำรวจปริมาณผลผลิตยางในพื้นที่ว่ามียางประเภทใด ปริมาณเท่าไร โกดังที่มีอยู่มีความพร้อมในการจัดเก็บสินค้าหรือไม่ เพื่อเตรียมการหากมีความจำเป็นต้องจัดเก็บยางที่ออกมาในช่วงฤดูฝนเพื่อขายในช่วงฤดูแล้งต่อไป จากนั้นจะนำปริมาณผลผลิตที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการตลาด กยท.ในพื้นที่จะทำหน้าที่ประสานงานกับโรงงานเอกชนเพื่อตกลงราคา และทำสัญญาการซื้อขายยาง สถาบันเกษตรกรทุกแห่งที่เข้าร่วมจะต้องผลิตรายที่มีคุณภาพดีภายใต้มาตรฐานที่ยอมรับ เช่น GAP GMP มีปริมาณเพียงพอที่จะป้อนเข้าสู่โรงงาน และโรงงานที่รับซื้อจะต้องซื้อยางในราคาที่เป็นธรรมต่อเกษตรกรตามที่ตกลงกันไว้เช่นกัน ซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการรักษาเสถียรภาพราคายางภายในประเทศ



การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่าง กยท. และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ จับมือกันในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ ตั้งแต่การบริหารจัดการต้นทุนการผลิตยาง การตั้งราคาขายจากต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งต้องเป็นที่ยอมรับร่วมกัน การจัดการคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการปลูกยางในพื้นที่เหมาะสม การพัฒนาพันธุ์ยางที่ดีเหมาะกับพื้นที่ปลูกเพื่อให้ได้ยางที่มีคุณภาพ รวมถึงการจัดการสวนยางที่ดี หากทำได้เช่นนี้จะสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้

“ในส่วนของ การดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคายาง หากมีความจำเป็นเมื่อราคายางตกต่ำหน่วยธุรกิจ กยท. (BU) จะเข้าประมูลยางตลาดกลางยางพาราในราคาขั้นต่ำตลาด เมื่อประมูลแล้วจะนำยางออกขายสู่ตลาดในปริมาณที่ตลาดต้องการ” นายเยี่ยม กล่าว





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ <http://www.siamrath.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 06:54

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: รุกตลาดยางภาคใต้ จับมือสถาบันเกษตรกรฯ เร่งพัฒนาธุรกิจทั้งระบบ



สิ่งสำคัญที่นอกเหนือจากเรื่องการพัฒนาธุรกิจ คือการพัฒนาการศึกษาของลูกหลานเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งเป็นแนวคิดที่ กยท. จะผลักดันให้เกิดขึ้นต่อไป เพราะคนที่มีความสามารถจะต้องผ่านการเรียนรู้ พัฒนาทางความคิดในเชิงสร้างสรรค์ การสนับสนุนการศึกษาให้กับลูกหลานเกษตรกรชาวสวนยางเป็นส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาวงการยางพาราไทยในอนาคต นอกจากนี้ การค้นคว้าวิจัยเชิงพาณิชย์ในเรื่องนวัตกรรมยางพาราเป็นอีกทางหนึ่ง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และเอกชนนำไปใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้นำไปสู่ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจต่อไป

ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการจำหน่ายผลผลิตยางพารา ผ่านตลาดยางพาราของ กยท. หรือจำหน่ายตรงให้กับโรงงานรับซื้อของ กยท. ระหว่าง กยท. และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 7 แห่ง ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง จำกัด ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี จำกัด ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด วิสาหกิจชุมชนยางแผ่นรมควัน/อัดก้อน กยท.จ.สงขลา ชุมนุมสหกรณ์การยางกระบี่ จำกัด ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด เพื่อให้ กยท. กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในภาคใต้ร่วมมือทำงานกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการผลิตยางที่มีคุณภาพต้นทุนต่ำ และการร่วมมือที่จะนำไปสู่การสร้างอำนาจต่อรองด้านราคาต่อไป





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ <http://www.siamrath.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 06:54

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: รุกตลาดยางภาคใต้ จับมือสถาบันเกษตรกรฯ เร่งพัฒนาธุรกิจทั้งระบบ





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ <http://www.siamrath.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 06:54

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: รุกตลาดยางภาคใต้ จับมือสถาบันเกษตรกรฯ เร่งพัฒนาธุรกิจทั้งระบบ







การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 06:59

Site Value: 40,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 120,000

หัวข้อข่าว: สำนักงานเกษตร จ.เลย ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ



หน้าหลัก หมวดหมู่ข่าว - วิดีโอย้อนหลัง - ถ่ายทอดสด PRD sharing

## สำนักงานเกษตร จ.เลย ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ



13 มิ.ย. 2562 | เข้าชม : 55

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเลย ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย โดยการประชุมในครั้งนี้นางเกศศิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาแผนการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2562 การสรุปการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร ได้แก่ สินค้าข้าว เป็นต้น และมีการชี้แจงรายละเอียดการส่งเสริมระบบแปลงใหญ่ ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบันมีจำนวน 6 แปลง ในพื้นที่ 6 อำเภอ การปรับปรุงคุณภาพและยกระดับการผลิต GAP การชี้แจงมาตรการช่วยเหลือตามนโยบายภาครัฐ ผลการดำเนินงานมาตรการช่วยเหลือตามนโยบายภาครัฐ เป็นต้น



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 06:59

Site Value: 40,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 120,000

หัวข้อข่าว: สำนักงานเกษตร จ.เลย ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ



มีการชี้แจงแผนการดำเนินงานส่งเสริมการปลูกข้าวแบบแปลงใหญ่ให้ครบทั้ง 14 อำเภอ รวมทั้ง แนวทางในการพัฒนาแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา สับปะรด ไม้ การรับรองมาตรฐานฟาร์มใช้ไก่ของจังหวัดเลย ปี 2562 การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร การบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้า การแก้ไขปัญหาสารเคมีเกษตรและการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ การดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ของภารกิจจำกัดการใช้สารเคมี 3 สาร การดำเนินการนมโรงเรียน การดำเนินงานโครงการ Smart Farmer การพิจารณาอนุมัติกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย

ทั้งนี้ การประชุมเป็นภารกิจสำคัญที่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเลย ได้มีการบูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนงานและภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกัน

#Smart Farmer #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ #การบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้า

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวง กลิ่นจันทร์

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ <http://www.siamrath.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 07:10

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: ระดมทีมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่



หน้าหนึ่ง ราชสำนัก การเมือง ต่างประเทศ อาชญากรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การศึกษา กีฬา วาไรตี้

## ระดมทีมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนส่งเสริม การเกษตรแปลงใหญ่



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมส่งเสริมการเกษตร เรียกประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1/2562 พร้อมวางแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2563 เผยแนวทางการขับเคลื่อนแปลงใหญ่หลังปีที่ 3 จะดูแลขับเคลื่อนต่อไป พร้อมลุยส่งเสริมตัวเข้มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการใหม่ให้มีความเข้มแข็งยึดหลักตลาดนำการผลิต



นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบันมีสินค้าเกษตรแปลงใหญ่กว่า 70 ชนิด มีจำนวนแปลงใหญ่ 5,521 แปลง พื้นที่รวม 5,581,317 ไร่ เกษตรกรร่วมโครงการฯ 337,570 ราย มีการจัดชั้นคุณภาพของแปลงใหญ่แบ่งเป็นเกรด A B และ C และมีคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ร่วมกับภาครัฐขับเคลื่อนการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่ผ่านมามาตลอดระยะเวลา 3 ปี การดำเนินงานในโครงการดังกล่าวนี้มีความก้าวหน้าต่อเนื่อง ทุกแปลงเป็นรูปธรรม เกษตรกรรู้ว่าตลาดต้องการสินค้าประเภทไหน คุณภาพเป็นอย่างไร จะผลิตตามที่ตลาดต้องการ เกษตรกรรู้จักการใช้ข้อมูลนำไปวิเคราะห์และวางแผนการผลิตร่วมกันซึ่งเป็นไปตามหลักการของการตลาดนำการผลิต



"ในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในครั้งนี้ประกอบไปด้วย ผู้แทน ซึ่งเป็นคณะทำงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันการเงินสำหรับเกษตรกร ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อพิจารณาวางแผนทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ในปี 2563 ในส่วนของการดูแลแปลงใหญ่ที่ครบ 3 ปีแล้วจะดำเนินงานไปในทิศทางใดต่อไป" นายสำราญ กล่าว และว่า





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ <http://www.siamrath.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 07:10

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: ระดมทีมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

มติที่ประชุมได้เห็นว่าการแปลงใหญ่ที่มีการดำเนินงานครบตามวาระที่กรมฯ จะดูแลและผลักดันในด้านต่าง ๆ กรมฯ ยังคงจะคอยเป็นที่เคียงต่อไป และจะเน้นให้ผู้จัดการแปลงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักให้ได้ ส่วนกรมฯ จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและเชื่อมโยงในด้านอื่น ๆ อาทิ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด รวมถึงด้านการรับรองผลผลิตด้วยตราสัญลักษณ์ในการรับรองคุณภาพสินค้าของแปลงใหญ่และศพก. ที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยการระบุชื่อแปลงใหญ่ หรือ ศพก. พร้อมทั้งตั้งไว้ภายใต้ตราสัญลักษณ์ โดยกรมฯ จะต้องดำเนินงานในส่วนของการแปลงใหญ่ที่ได้ก่อตั้งขึ้นยังไม่ครบ 3 ปี ให้มีความเข้มแข็งต่อไป

นายสำราญ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้กำหนดให้มีการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2562 แบ่งเป็นแปลงใหญ่ดีเด่นอันดับ 1-3 และรางวัลชมเชย รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล เพื่อคัดเลือกให้เป็นต้นแบบแปลงใหญ่ที่สามารถขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น ๆ และเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นจะพัฒนาตนเองและอาชีพเกษตรกรกรมให้คงอยู่อย่างมั่นคงต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**EASY BRANCHES** [www.thainews.easybranches.com](http://www.thainews.easybranches.com)

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 07:13

Site Value: 5,000

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: กยท.รुकตลาดยางพาราภาคใต้ เร่งพัฒนาธุรกิจร่วมกับสถาบันเกษตรกรฯ  
หวังร่วมพัฒนายางพาราทั้งระบบอย่างมี...



## กยท.รुकตลาดยางพาราภาคใต้ เร่งพัฒนาธุรกิจร่วมกับสถาบันเกษตรกรฯ หวังร่วมพัฒนายางพาราทั้งระบบอย่างมีเสถียรภาพ

10 ชั่วโมงที่ผ่านมา เปิดอ่าน 5,227

โดย: [thaipr.net](http://thaipr.net)

# 200

ถูกแชร์ทั้งหมด

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดประชุมสัมมนาการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ ฟอรั่ม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมทำธุรกิจร่วมกันระหว่าง กยท. กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อขับเคลื่อนตลาดยางพาราในประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประชุมสัมมนาในพื้นที่เขตภาคใต้ครั้งนี้ เป้าหมายหลักคือการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการดำเนินธุรกิจระหว่าง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กับเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อร่วมกันพัฒนาและให้องค์ความรู้เรื่องการจัดทำแผนธุรกิจ ในเบื้องต้น กยท. จังหวัด กยท. สาขา จะทำการสำรวจปริมาณผลผลิตยางในพื้นที่ว่ามียางประเภทใด ปริมาณเท่าไร โภคตั้งที่มีอยู่มีความพร้อมในการจัดเก็บสินค้าหรือไม่ เพื่อเตรียมการหากมีความจำเป็นต้องจัดเก็บยางที่ออกมาในช่วงฤดูฝนเพื่อขายในช่วงฤดูแล้งต่อไป จากนั้นจะนำปริมาณผลผลิตที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการตลาด กยท. ในพื้นที่จะทำหน้าที่ประสานงานกับโรงงานเอกชนเพื่อตกลงราคา และทำสัญญาการซื้อขายยาง สถาบันเกษตรกรทุกแห่งที่เข้าร่วมจะต้องผลิตยางที่มีคุณภาพดีภายใต้มาตรฐานที่ยอมรับ เช่น GAP GMP มีปริมาณเพียงพอที่จะป้อนเข้าสู่โรงงาน และโรงงานที่รับซื้อจะต้องซื้อยางในราคาที่เป็นธรรมต่อเกษตรกรตามที่ตกลงกันไว้เช่นกัน ซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการรักษาเสถียรภาพราคายางภายในประเทศ

รักษาการฯ ผู้ว่าการ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่าง กยท. และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ จับมือกันในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ ตั้งแต่การบริหารจัดการต้นทุนการผลิตยาง การตั้งราคาขายจากต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งต้องเป็นที่ยอมรับร่วมกัน การจัดการคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการปลูกยางในพื้นที่ที่เหมาะสม การพัฒนาพันธุ์ยางที่ดีเหมาะกับพื้นที่ปลูกเพื่อให้ได้ยางที่มีคุณภาพ รวมถึงการจัดการสวนยางที่ดี หากทำได้เช่นนี้จะสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้

"ในส่วนของ การดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคายาง หากมีความจำเป็นเมื่อราคายางตกต่ำหน่วยธุรกิจ กยท. (BU) จะเข้าประมูลยางตลาดกลางยางพาราในราคาขึ้นตลาด เมื่อประมูลแล้วจะนำยางออกขายสู่ตลาดในปริมาณที่ตลาดต้องการ"

"สิ่งสำคัญที่นอกเหนือจากเรื่องการพัฒนาธุรกิจ คือการพัฒนาการศึกษาของลูกหลานเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งเป็นแนวคิดที่ กยท. จะผลักดันให้เกิดขึ้นต่อไป เพราะคนที่มีความสามารถจะต้องผ่านการเรียนรู้ พัฒนาทางความคิดในเชิงสร้างสรรค์ การสนับสนุนการศึกษาให้กับลูกหลานเกษตรกรชาวสวนยางเป็นส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาการยางพาราไทยในอนาคต นอกจากนี้ การค้นคว้าวิจัยเชิงพาณิชย์ในเรื่องนวัตกรรมยางพาราเป็นอีกทางหนึ่ง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และเอกชนนำไปใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้นำไปสู่ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจต่อไป" นายเยี่ยม กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการจำหน่ายผลผลิตยางพารา ผ่านตลาดยางพาราของ กยท. หรือจำหน่ายตรงให้กับโรงงานรับซื้อของ กยท. ระหว่าง กยท. และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 7 แห่ง ได้แก่ ชุมชุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง จำกัด ชุมชุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี จำกัด ชุมชุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ชุมชุมสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จำกัด วิทยาลัยชุมชนยางแผ่นรมควัน/อัดก้อน กยท. จ.สงขลา ชุมชุมสหกรณ์การยางกระบี่ จำกัด ชุมชุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด เพื่อให้ กยท. กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในภาคใต้ร่วมมือทำงานกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการผลิตยางที่มีคุณภาพต้นทุนต่ำ และการร่วมมือที่จะนำไปสู่การสร้างอำนาจต่อรองด้านราคาต่อไป





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 07:16

Site Value: 40,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 120,000

หัวข้อข่าว: กยท. จัดประชุมสัมมนาในพื้นที่เขตภาคใต้ เตรียมความพร้อมพัฒนาธุรกิจร่วมกับสถาบันเกษตรกรฯ

# RYT9 อาร์วายทีไนน์

ข่าวออนไลน์ ต่างประเทศ เศรษฐกิจ หุ้น-การเงิน การเมือง บับเบิ้ล กีฬา ท่องเที่ยว เทคโนโลยี



## กยท. จัดประชุมสัมมนาในพื้นที่เขตภาคใต้ เตรียมความพร้อมพัฒนาธุรกิจร่วมกับสถาบันเกษตรกรฯ

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 13 มิถุนายน 2562 15:50-51 น.



ดูรูปทั้งหมด

นายเยี่ยม ดาวโรจน์ธิ รักษาการแทนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า กยท.จัดประชุมสัมมนาการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของการดำเนินธุรกิจระหว่าง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กับเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อร่วมกันพัฒนาและให้องค์ความรู้เรื่องการจัดทำแผนธุรกิจ

ในเบื้องต้น กยท.จังหวัด กยท.สาขา จะทำการสำรวจปริมาณผลผลิตยางในพื้นที่ว่ามียางประเภทใด ปริมาณเท่าไร โคตงที่มีอยู่มีความพร้อมในการจัดเก็บสินค้าหรือไม่ เพื่อเตรียมการหากมีความจำเป็นต้องจัดเก็บยางที่ออกมาในช่วงฤดูฝนเพื่อขายในช่วงฤดูแล้งต่อไป จากนั้นจะนำปริมาณผลผลิตที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการตลาด กยท.ในพื้นที่จะทำหน้าที่ประสานงานกับโรงงานเอกชนเพื่อตกลงราคา และทำสัญญาการซื้อขายยาง สถาบันเกษตรกรทุกแห่งที่เข้าร่วมจะต้องผลิตยางที่มีคุณภาพดีภายใต้มาตรฐานที่ยอมรับ เช่น GAP GMP มีปริมาณเพียงพอที่จะป้อนเข้าสู่โรงงาน และโรงงานที่รับซื้อจะต้องซื้อขายในราคาที่เป็นธรรมต่อเกษตรกรตามที่ตกลงกันไว้เช่นกัน ซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการรักษาเสถียรภาพราคายางภายใน



## ประเทศ

รักษาการ ผู้อำนวยการ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่าง กยท. และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ จับมือกันในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ ตั้งแต่การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต การตั้งราคาขายจากต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งต้องเป็นที่ยอมรับร่วมกัน การจัดการคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการปลูกยางในพื้นที่เหมาะสม การพัฒนาพันธุ์ยางที่ดีเหมาะกับพื้นที่ปลูกเพื่อให้ได้ยางที่มีคุณภาพ รวมถึงการจัดการสวนยางที่ดี หากทำได้เช่นนี้จะสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้

"ในส่วนของ การดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคายาง หากมีความจำเป็นเมื่อราคายางตกต่ำหน่วยธุรกิจ กยท. (BU) จะเข้าประมูลยางตลาดกลางยางพาราในราคาซีน้ำตลาด เมื่อประมูลแล้วจะนำยางออกขายสู่ตลาดในปริมาณที่ตลาดต้องการ"

"สิ่งสำคัญที่นอกเหนือจากเรื่องการพัฒนาธุรกิจ คือการพัฒนาการศึกษาของลูกหลานเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งเป็นแนวคิดที่ กยท. จะผลักดันให้เกิดขึ้นต่อไป เพราะคนที่มีความสามารถจะต้องผ่านการเรียนรู้ พัฒนาทางความคิดในเชิงสร้างสรรค์ การสนับสนุนการศึกษาให้กับลูกหลานเกษตรกรชาวสวนยางเป็นส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาวงการยางพาราไทยในอนาคต นอกจากนี้ การค้นคว้าวิจัยเชิงพาณิชย์ในเรื่องนวัตกรรมยางพาราเป็นอีกทางหนึ่ง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และเอกชนนำไปใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้นำไปสู่ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจต่อไป" นายเยี่ยม กล่าว

นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการจำหน่ายผลผลิตยางพารา ผ่านตลาดยางพาราของ กยท. หรือจำหน่ายตรงให้กับโรงงานรับซื้อของ กยท. ระหว่าง กยท. และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 7 แห่ง ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง จำกัด ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี จำกัด ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด วิสาหกิจชุมชนยางแผ่นรมควัน/อัดก้อน กยท.จ.สงขลา ชุมนุมสหกรณ์การยางกระบี่ จำกัด ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด เพื่อให้ กยท. กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในภาคใต้ร่วมมือทำงานกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการผลิตยางที่มีคุณภาพต้นทุนต่ำ และการร่วมมือที่จะนำไปสู่การสร้างอำนาจต่อรองด้านราคาต่อไป

--อินโฟเควสท์ โดย นิคารัตน์ วิเชียรศรี/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317  
อีเมลล์: rachada@infoquest.co.th--





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ภาคใต้ <http://www.paaktai.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 07:21

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: ชาวสวนยางยะลา ดีใจ รัฐบาลยื่นมือเข้าช่วยเหลือราคายาง

# ภาคใต้ ช่างแดน

หน้าแรก

เรื่องเด่น

ข่าว

เศรษฐกิจ

ท้องถิ่นภาคใต้

สุขภาพน่ารู้

สื่อโฆษณา

## ภาครัฐ

ชาวสวนยางยะลา ดีใจ รัฐบาลยื่นมือเข้าช่วยเหลือราคายาง

Like 66

Share

Share



นายจรัญ สิ้นสงวน เกษตรกรชาวสวนยาง หมู่ที่ 5 บ้านคลองทรายใน ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา กล่าวว่า ชาวสวนยางดีใจที่รัฐบาลจัดทำโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการใช้ยางในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยขณะนี้ราคายางพาราเริ่มขยับขึ้นจาก กิโลกรัมละ 35-36 บาท เพิ่มมาเป็น กิโลกรัมละ 44-45 บาท ราคายางก็เริ่มดีขึ้นมา และอยากให้ราคาขึ้นเรื่อย ๆ อย่างที่เคยได้ข่าวว่ารัฐบาลจะประกันราคาอยู่ที่ กิโลกรัมละ 65 บาท ก็ถือเป็นราคาที่พออยู่ได้ ชาวบ้านก็พอใจแล้ว ซึ่งปกติชาวบ้านที่นี้จะประกอบอาชีพทำสวนยางพาราเกือบ 100 ไร่เป็นรายได้หลักของชาวบ้าน อยากให้ราคายางดีขึ้น ส่วนที่ราคายางพาราขยับขึ้นมาประมาณ 4-5 บาทขณะนี้



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ภาคใต้ <http://www.paaktai.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 07:21

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: ชาวสวนยางยะลา ดีใจ รัฐบาลยื่นมือเข้าช่วยเหลือราคายาง

นายจรัญ สิ้นสงวน กล่าวว่า น่าจะเป็นผลพวงมาจากที่รัฐบาล กระตุ้นให้ใช้ยางพาราในการทำถนนผสมยางพารา ซึ่งจะมีส่วนช่วยได้เยอะและในการที่จะทำถนนคอนกรีตผสมยางพารา ตนคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก สามารถช่วยเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ตนเองได้มีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมา ซึ่งมีการยางแห่งประเทศไทยได้เข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้าน เพื่อที่ชาวบ้านจะได้มีราคายางที่ดี และก็รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มน้ำยางสดบ้านคลองทราย ในออกมาจำหน่ายยางพารา ซึ่งทำให้ยางมีราคาดีขึ้น และต้องขอบคุณรัฐบาลล่วงหน้าที่รัฐบาลจะทำประกันราคายางพาราในอนาคต

ขอบคุณภาพ/ข่าว สวท.ยะลา





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

Smart NEWS [www.smartbomb.co.th](http://www.smartbomb.co.th)

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 07:25

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: กยท.รुकดลาดยางพาราภาคใต้ เร่งพัฒนาธุรกิจร่วมกับสถาบันเกษตรกรฯ



หน้าแรก

ข่าว

พิจรณการ

ผู้ดำเนินการ

กิจกรรม

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

## สถานการณ์ในประเทศ



### กยท.รुकดลาดยางพาราภาคใต้ เร่งพัฒนาธุรกิจร่วมกับสถาบันเกษตรกรฯ

13 มิถุนายน 2562 17:28 น

41 views

👍 ถูกใจ 5    📄 แชร์ 5    🐦 ทวิต

กยท. จัดประชุมสัมมนาการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ ฟอรัจัน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมทำธุรกิจร่วมกันระหว่าง กยท. กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อขับเคลื่อนตลาดยางพาราในประเทศให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) กล่าวว่า การประชุมสัมมนาในพื้นที่เขตภาคใต้ครั้งนี้ เป้าหมายหลักคือการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการดำเนินธุรกิจระหว่าง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กับเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อร่วมกันพัฒนาและให้องค์ความรู้เรื่องการจัดทำ



แผนธุรกิจ ในเบื้องต้น กยท.จังหวัด กยท.สาขา จะทำการสำรวจปริมาณผลผลิตยางในพื้นที่ว่ามียางประเภทใด ปริมาณเท่าไร ใกล้เคียงที่มีอยู่มีความพร้อมในการจัดเก็บสินค้าหรือไม่ เพื่อเตรียมการหากมีความจำเป็นต้องจัดเก็บ ยางที่ออกมาในช่วงฤดูฝนเพื่อขายในช่วงฤดูแล้งต่อไป จากนั้นจะนำปริมาณผลผลิตที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อวางแผน การตลาด กยท.ในพื้นที่จะทำหน้าที่ประสานงานกับโรงงานเอกชนเพื่อตกลงราคา และทำสัญญาการซื้อขายยาง สถาบันเกษตรกรทุกแห่งที่เข้าร่วมจะต้องผลิตยางที่มีคุณภาพดีภายใต้มาตรฐานที่ยอมรับ เช่น GAP GMP มีปริมาณ เพียงพอที่จะป้อนเข้าสู่โรงงาน และโรงงานที่รับซื้อจะต้องซื้อยางในราคาที่เป็นธรรมต่อเกษตรกรตามที่ตกลงกันไว้ เช่นกัน ซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการรักษาเสถียรภาพราคาภายในประเทศ

รักษาการ ผู้ว่าการ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่าง กยท. และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทั่ว ประเทศ จับมือกันในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ ตั้งแต่การบริหารจัดการต้นทุนการผลิตยาง การตั้งราคา ขายจากต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งต้องเป็นที่ยอมรับร่วมกัน การจัดการคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการปลูก ยางในพื้นที่เหมาะสม การพัฒนาพันธุ์ยางที่ดีเหมาะกับพื้นที่ปลูกเพื่อให้ได้ยางที่มีคุณภาพ รวมถึงการจัดการสวน ยางที่ดี หากทำได้เช่นนี้จะสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้

“ในส่วนของกรณีดำเนินการรักษาเสถียรภาพราคา หากมีความจำเป็นเมื่อราคายางตกต่ำหน่วยธุรกิจ กยท. (BU) จะเข้าประมูลตลาดกลางยางพาราในราคาขั้นต่ำตลาด เมื่อประมูลแล้วจะนำยางออกขายสู่ตลาดใน ปริมาณที่ตลาดต้องการ”

“สิ่งสำคัญที่นอกเหนือจากเรื่องการพัฒนาธุรกิจ คือการพัฒนาการศึกษาของลูกหลานเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่ง เป็นแนวคิดที่ กยท. จะผลักดันให้เกิดขึ้นต่อไป เพราะคนที่มีความสามารถจะต้องผ่านการเรียนรู้ พัฒนาทางความ คิดในเชิงสร้างสรรค์ การสนับสนุนการศึกษาให้กับลูกหลานเกษตรกรชาวสวนยางเป็นส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนา วงการยางพาราไทยในอนาคต นอกจากนี้ การค้นคว้าวิจัยเชิงพาณิชย์ในเรื่องนวัตกรรมยางพาราเป็นอีกทางหนึ่ง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และเอกชนนำไปใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เข้าไปสู่ภาค อุตสาหกรรม และภาคธุรกิจต่อไป” นายเยี่ยม กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการจำหน่ายผลผลิตยางพารา ผ่านตลาดยางพาราของ กยท. หรือจำหน่ายตรงให้กับโรงงานรับซื้อของ กยท. ระหว่าง กยท. และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 7 แห่ง ได้แก่ ชุมชมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง จำกัด ชุมชมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี จำกัด ชุมชม สหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ชุมชมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด วิสาหกิจชุมชนยางแผ่นรมควัน/อัดก้อน กยท.จ.สงขลา ชุมชมสหกรณ์การยางกระบี่ จำกัด ชุมชมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด เพื่อให้ กยท. กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในภาคใต้ร่วมมือทำงานกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการผลิต ยางที่มีคุณภาพ ต้นทุนต่ำ และการร่วมมือที่จะนำไปสู่การสร้างอำนาจต่อรองด้านราคาต่อไป